

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย

สภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์องค์กรหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยคริสตจักรท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ตามสถิติ ณ เดือนธันวาคม 2009 มีคริสตจักรท้องถิ่นรวมกันทั้งสิ้น 687 แห่ง หมู่คณะและศาลาธรรม 478 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็น 1,165 แห่ง คริสตจักรท้องถิ่น หมู่คณะคริสเตียน และศาลาธรรม เป็นองค์กรคริสตศาสนาพื้นฐานและเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของสภาคริสตจักรในประเทศไทย นอกจากนี้จะมีผลต่อความเข้มแข็ง ความเจริญเติบโต และการเกิดผลในชีวิตของคริสตจักรท้องถิ่นเองแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความเข้มแข็ง และ ผลของการดำเนินการของคริสตจักรภาค และสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่เป็นองค์กรกลางเชื่อมประสานอีกด้วย

คริสตจักรเป็น “ชุมชน” ของผู้คนที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ มีประสบการณ์และชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ เป็นชุมชนที่บ่มเพาะ เลี้ยงดูเกื้อกูลกันและกันให้แต่ละคนมีชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นเยี่ยงพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน และเกิดผลตามพระประสงค์ของพระองค์ การขับเคลื่อนชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักรไปในทิศทางที่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อความเจริญเข้มแข็งของตัวคริสตจักรเอง และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนสังคมที่คริสตจักรตั้งอยู่ แต่ถ้าคริสตจักรท้องถิ่นขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจไปผิดทิศผิดทางย่อมยังผลให้เกิดการชะงักงันในการเจริญเติบโต ในความเข้มแข็ง และการเกิดผลในชีวิตของคริสตจักรตามจุดประสงค์หลัก อีกทั้งผู้คนที่อยู่ในชุมชนคริสตจักรไม่ได้รับการบ่มเพาะ เติบโตให้มีความเจริญที่มีคุณภาพและคุณค่าอีกด้วย

เป้าหมายของชุมชนคริสตจักรมีชีวิตอยู่ในสังคมโลกเพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกแต่ละคนในชุมชนคริสตจักรมีจิตใจที่ทุ่มเทในการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตคนในสังคมโลกให้มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความหมายตามความเชื่อและหลักการหลักคิดในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ตามคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่สอนสาวกว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ในสวรรค์เป็น

อย่างไรก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก” นี่เป็นเป้าหมายของการที่คริสตจักรตั้งอยู่ในโลกปัจจุบัน กล่าวคือการทำที่จะให้ “แผ่นดินของพระเจ้า” เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในแผ่นดินโลกนี้ ซึ่งสมาชิกคริสตจักรแต่ละคนมีภารกิจร่วมกันเสริมสร้างให้คริสตจักรเป็นชุมชนที่มีความรักเมตตา ออบอุ้มด้วยสามัคคีธรรม เป็นชุมชนที่ทุ่มเทลงลึกในการเสริมสร้างพัฒนาสมาชิกแต่ละคนให้เป็นสาวกของพระคริสต์ เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาในชีวิต ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และผ่านกระบวนการคริสต์ศาสนพิธี เป็นชุมชนที่เจริญเติบโตขึ้นด้วยการมีชีวิตในการรับใช้กันและกันในงานและพันธกิจของคริสตจักร และรับใช้ชุมชนสังคมด้วยการส่งสมาชิกคริสตจักรแต่ละคนเข้าไปในชุมชน/สังคมโลกเพื่อเป็นเกลือและแสงสว่างของพระคริสต์แก่ผู้คนในสังคมโลก เพื่อนำผู้คนให้เข้ามารู้จัก ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นสรณะในชีวิต และชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตในทุกมิติ มีคุณค่า ความหมาย และความหวัง

คริสตจักรท้องถิ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม มีระบบคุณค่าในชีวิตตามกระแสสังคม และปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการคริสตจักรตามแบบการบริหารจัดการองค์กรทั่วไป ยังผลให้ชุมชนคริสตจักรมีชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจไปในทิศทางที่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายเดิมของชุมชนคริสตจักรตามรากฐานในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และคริสต์ศาสนศาสตร์ของคริสตจักร สรณะของคริสตจักรได้แปรเปลี่ยนจากการยึดมั่นพระประสงค์ของพระคริสต์ ไปเป็นการยึดมั่นตามกระแสวัตถุนิยม ริค วอร์เรน (Rick Warren) ได้แบ่งเหตุจูงใจในการขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการพื้นฐานของพระคัมภีร์ไว้ 6 ประการคือ (1) คริสตจักรที่ขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจตามประเพณีที่ตนคุ้นชิน (2) คริสตจักรที่ยึดตัวบุคคลหรือผู้นำเป็นหลัก (3) คริสตจักรที่ใช้เงินหรืองบประมาณเป็นตัวกำหนดการขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจของตน (4) คริสตจักรที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการนมัสการที่ตื่นเต้นเร้าใจ (5) คริสตจักรในเมืองหลายแห่งทุ่มเทกับการสร้างอาคารสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และยังพบอีกว่า (6) หลายคริสตจักรต้องการดึงดูดให้ผู้คนในชุมชนเข้าร่วมในการนมัสการของตนจึงมุ่งเน้นจัดโปรแกรมกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการสนใจของผู้เข้าร่วมในคริสตจักร

การขับเคลื่อนชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในสังกัดสภาคริสตจักรฯ ที่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายเดิมบนรากฐานพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และ คริสต์ศาสนศาสตร์เช่นนี้สามารถเห็นได้โดยทั่วไป อีกทั้งสามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคริสตจักรท้องถิ่นและสภาคริสตจักรในภาพรวม แต่กลับพบว่า ไม่ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำความจริงในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ

การกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการเกี่ยวกับคริสตจักรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและการทำพันธกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนระดับของความสำเร็จตามตัวชี้วัด โดยต้องเป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนภาพของสถานการณ์จริง หรือสามารถอธิบายถึงกระบวนการทำพันธกิจของคริสตจักรและผลที่ได้รับ เพื่อประกอบการวางแผน และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการกำหนดนโยบายและการดำเนินการมักจะตั้งอยู่บนประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องบางคนในแต่ละคริสตจักร ทั้งนี้ เนื่องจาก ยังไม่เคยทำการศึกษาวิจัยที่เป็นระบบในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยถึงชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่กลุ่มเป้าหมาข ในภาคเหนือ ซึ่งสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำพันธกิจและผลที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับ หลักเชื่อหลักคิดเรื่องชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักรตามพระคัมภีร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายของสภา คริสตจักรในประเทศไทย และ ต่อการกำหนดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและการบ่ม เพาะพัฒนาความเชื่อศรัทธาและทักษะการรับใช้ของนักศึกษาในสถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่เฝ้าอำนวย นำชีวิตและนำการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น ใน ฐานะศาสตราจารย์ และ คิษยาภิบาลต่อไป

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคริสตจักรในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยยังไม่มีมีการสำรวจ วิจัยถึงชีวิตและการกระทำพันธกิจในประเทศไทย ตามหลักการของพระคัมภีร์และคริสต์ศาสน ศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสตจักรท้องถิ่นบนพื้นที่สูงชาติพันธุ์ลาหู่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 อีกทั้งยังไม่มีมีการศึกษาลงลึกว่า การทำพันธกิจในแต่ละด้านในคริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งมีการ ขับเคลื่อนอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันหรือไม่ และแต่ละพันธกิจที่กระทำส่งผล กระทบต่อพันธกิจอื่นๆ และคุณภาพชีวิตของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งนั้นๆเช่นไรบ้าง

นอกจากนั้นแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจวิจัยว่า คริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่แต่ละ แห่งอ่อนด้อยในการทำพันธกิจด้านใด และส่งผลกระทบต่อภารกิจเจริญเติบโตและความแข็งแรง ของคริสตจักรแห่งนั้นเช่นไร ซึ่งเป็นการนำไปสู่การค้นหาว่าเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้มีความ อ่อนด้อยในการทำพันธกิจในด้านดังกล่าว

การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลและความเป็นจริงในเรื่องชีวิตและการทำพันธกิจใน คริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 จะช่วยให้มีข้อมูลที่จะใช้ในการวางแผน พัฒนาและขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆของคริสตจักรอย่างเป็นกระบวนการ มีประสิทธิภาพ อันจะ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตของคริสตจักรท้องถิ่นต่อไป

## 1.2 คำถามหลักของการวิจัย

ในปัจจุบันนี้คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ที่สังกัดในคริสตจักรภาคที่ 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจเช่นไรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจคริสตจักรตามหลักคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์ในเรื่องชีวิตและการทำพันธกิจคริสตจักร

## 1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในภาคเหนือตอนบน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์การศึกษาวิจัย ดังนี้

- 1.3.1 เพื่อศึกษาวิจัยถึงชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมาย บนรากฐานหลักเชื่อหลักคิชของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และ คริสต์ศาสนศาสตร์
- 1.3.2 เพื่อศึกษาวิจัยถึงชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมายตามวัฒนธรรม และสภาพที่เป็นจริงที่ได้ผลกระทบจากกระแสสังคมด้านต่างๆ ในปัจจุบัน
- 1.3.3 เพื่อศึกษาวิจัยถึงผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมาย
- 1.3.4 เพื่อศึกษาวิจัยถึงแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมายบนรากฐานของพระคัมภีร์และหลักการทางคริสต์ศาสนศาสตร์

## 1.4 ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลและความเป็นจริง ในเรื่องชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในชีวิตและการขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรบนหลักเชื่อของพระคัมภีร์และหลักการทางคริสต์ศาสนศาสตร์

## 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 จะได้ชุดข้อมูลและความเป็นจริง ตลอดจนความคิดเห็นของสมาชิกคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ในพื้นที่เป้าหมายเกี่ยวกับสภาพชีวิตของคริสตจักรและการขับเคลื่อนพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นว่ามีคุณภาพเช่นไร บนรากฐานคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักร
- 1.5.2 จะได้ชุดข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากกระแสสังคมด้านต่างๆในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทุนนิยม บริโภคนิยม และการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมือง ตลอดจนผลกระทบจากด้านสิทธิการเป็นประชาชนไทย
- 1.5.3 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ใช้ข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในการกำหนดนโยบายสำหรับคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ภาคเหนือ ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย, เพื่อใช้สร้างแผนแม่บทการหนุนเสริมชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ที่สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 ในสภาคริสตจักรในประเทศไทย, และสร้างแผนแม่บทของหน่วยงานเสริมพันธกิจคริสตจักรของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
- 1.5.4 สถาบันคริสต์ศาสนศาสตร์ ใช้ข้อมูลและผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการการผลิตศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ และผู้นำคริสตจักรที่มีความรู้และทักษะที่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นต้องการ และเป็นจริงในชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่สังกัดภาค 18 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

## 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

### 1.6.1 คริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักรท้องถิ่นคือองค์กรพื้นฐานของคริสต์ศาสนา เป็นชุมชนของผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ตั้งใจและอุทิศตนที่จะดำเนินชีวิตเยี่ยงพระคริสต์ มีเป้าหมายในการเสริมให้ชุมชนต่างๆในแผ่นดินโลกนี้ให้มีคุณภาพชีวิต และ ความสัมพันธ์ตามแนวเชื่อแนวคิดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า กล่าวคือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ และ รักเพื่อนมนุษย์ดังรักตนเอง ด้วยความรักที่

เสียดสละแบบพระคริสต์ และถือเป็นการระมัดระวังที่จะนำคนอื่นให้มามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ และร่วมชีวิตเจริญเติบโตขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้า

คริสตจักรท้องถิ่นในโครงการวิจัยครั้งนี้หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่ที่ตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่มีการดำเนินชีวิตคริสตจักรและการทำพันธกิจคริสตจักรตามแนวทางของแบบคิสท์ที่ผนวกกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบคริสเตียนลาหู่ และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการชีวิตและพันธกิจตามแนววัฒนธรรมของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คริสตจักรท้องถิ่นชาติพันธุ์ลาหู่เป็นคริสตจักรที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง เป็นกลุ่มชนที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศพม่าเมื่อปี ค.ศ. 1980 เข้ามาอาศัยในประเทศไทยตามพื้นที่สูงภูเขาในภาคเหนือของไทย

ศาสตราจารย์วิลเลียม เอ็ม. ยัง ได้ประกาศพระกิตติคุณกับพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ในประเทศพม่า และต่อมาเข้ามาทำงานกับพี่น้องลาหู่ในประเทศไทย มีคนลาหู่กลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ สังกัดคณะแบบคิสท์ ต่อมาได้มีกลุ่มคริสเตียนลาหู่ย้ายมาสังกัดกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย และก่อตั้งคริสตจักรภาคที่ 18 อย่างไรก็ตาม คริสเตียนชาติพันธุ์ลาหู่ในประเทศไทยยังมีความสัมพันธ์และไปมาหาสู่กันกับคริสเตียนชาติพันธุ์ลาหู่จากแถบประเทศลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะแถบบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ

#### 1.6.2 ชีวิตคริสตจักร

ชีวิตคริสตจักร หมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคริสตจักร ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิดความรู้สึก สัมพันธภาพ และจิตวิญญาณของทั้งส่วนบุคคล และชีวิตที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของผู้ที่เชื่อคือคริสตจักร นอกจากนั้นยังหมายถึง วัฒนธรรมคริสเตียนและองค์กรในชุมชนคริสตจักรลาหู่ และการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆของคริสตจักรด้วย

#### 1.6.3 พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น

พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น คือภาระหน้าที่ที่คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องกระทำ ซึ่งถือว่าเป็นกิจการงานที่ได้รับมอบหมายจากพระคริสต์ จึงถือเป็นการกระทำด้วยพันธะผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งประมวลเป็นพันธกิจหลัก 5 ประการดังนี้

- (1) พันธกิจด้านสามัคคีธรรมในชุมชนคริสตจักร การสมานฉันท์ การช่วยเหลือเกื้อกูล การเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน และ การดำเนินชีวิตและทำพันธกิจอย่างประสานกลมกลืนแข็ง

- ร่างกายเดียวกัน และให้การอภิบาลกันและกัน ตลอดจนเป็นชุมชนที่สร้างเสริมกันและกันให้มีชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
- (2) พันธกิจการสร้างสาวก เป็นกระบวนการของการบ่มเพาะ เอาใจใส่ เสริมหนุนทั้งด้านความเชื่อ ศรัทธา ความคิด ทัศนคติ ระบบคุณค่า และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของสมาชิกให้มีชีวิตที่เป็นสาวกของพระคริสต์
  - (3) พันธกิจการนมัสการพระเจ้า เป็นการร่วมกันในคริสต์ศาสนพิธีที่สื่อสร้างถึงความหมาย คุณค่า ในชีวิต และเป็นถาวรยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงสุดในชีวิตด้วยการนมัสการพระองค์ และในศาสนพิธีที่กระทำร่วมกัน ซึ่งการนมัสการพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่เป็นเหตุให้คนยกย่องสรรเสริญพระเจ้า
  - (4) พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรเป็นชุมชนผู้เชื่อศรัทธา ที่ทำหน้าที่ และรับผิดชอบในการเผยแผ่ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ โดยกระทำทั้งการประกาศด้วยวาจา และการกระทำ เพื่อนำผู้คนให้เข้าร่วมในชีวิตแผ่นดินของพระเจ้า
  - (5) พันธกิจการรับใช้ประชาชนในสังคมในรูปแบบต่างๆ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นแสงสว่างสำหรับสังคมโลก เพื่อตอบสนองต่อชีวิตที่ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่ง ถูกรังควาน สิ้นหวัง รู้สึกค้อยค่า ไร้ความหมาย ให้ได้พบกับคำตอบใหม่ในชีวิตจากพระเยซูคริสต์ จนเกิดการเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่า ความหมาย และมีความหวัง ซึ่งพันธกิจเหล่านี้กระทำโดยมุ่งมันไปสู่เป้าหมายตามคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์สอน คือ “ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ น้ำพระทัยของพระองค์เป็นเช่นไรในสวรรค์ก็ให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก”

#### 1.6.4 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ องค์กรศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ที่รวมตัวกัน เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย พันธกิจด้านการประกาศเผยแผ่ พระกิตติคุณ พันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจอื่น ๆ โดยมีหลัก-ข้อเชื่อ ข้อปฏิบัติ และธรรมเนียมเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ด้วยวิธีการเลี้ยงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยคริสตจักรภาค 19 แห่ง